

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๑๘



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์
ถนนประษานนิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรดิตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๐๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๑๙๐
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดอุดรดิตรดิตถ์แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดอุดรดิตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทราบขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิภพ ประจันเขตต์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๓๒๗



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๖๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๙๑๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ กสศ.๐๔/๐๕๗๓๙/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทราบขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสวี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

๐๔๕๓๕

ที่ กสศ.๐๔/๐๕๗๓๔/2๒๕๖๓

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของกระทรวงการคลังสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา ชั้นต้น ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของต่างประเทศและนอกราชอาณาจักร อปท. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้ ๑) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองและยืนยันข้อมูลสถานะการเงินหรือของนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบลหรือกลุ่มเป้าหมาย ทำหน้าที่ประเมินสถานะการเงินของนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา กสศ. จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมี นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทราบขั้นตอนเพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเบื้องต้นนี้ จะขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

363

2

17 ๔๐ ๒

นายสุภกร บัวสาระ

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา



ส่งงานเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ หรือ ลิงค์ <https://1th.me/vu0oe>
สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
โทร. ๐๒-๐๗๕ ๕๔๓๕ กศ ๑ E-mail: newseef@eef.or.th

31

๒๕๖๓

“ทุนเสมอภาค”



อยากเรียนต้องได้เรียน อยากพัฒนาตนเองต้องได้โอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบ “ทุนเสมอภาค”

ให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของ กสศ.
จนจบการศึกษาภาคบังคับ (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น)
ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

สิ่งทีนักเรียนทุนเสมอภาค จะได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. คนละ 3,000 บาท/คน/ปี เพื่อเป็น



ค่าครองชีพ



ค่ากิจกรรมการพัฒนา



ค่าอาหาร

เงื่อนไขสำคัญเมื่อได้รับทุนเสมอภาค และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

บันทึกการมาเรียน

- นักเรียนรักษาอัตราการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด



บันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูง

- เพื่อติดตามพัฒนาการเจริญเติบโตตามเกณฑ์และสม ไร



ช่องทางแห่งการมอบทุนเสมอภาค

- โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าเกณฑ์คัดกรองนักเรียน ผู้ขาดแคลนทุนเสมอภาค
- ใ้ขอภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 (1-20 ก.ค.)
- ภาคเรียนที่ 2 (1-20 ส.ค.) ของทุกปี

นักเรียนทุนเสมอภาคสำรวจข้อมูลจาก

- ข้อมูลรายได้ของสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน
- สถานะครัวเรือน 8 ด้าน มีภาวะพึ่งพิง / การอยู่อาศัย / ลักษณะที่อยู่อาศัย / ที่ดินทำการเกษตรได้ / แหล่งน้ำดื่ม / แหล่งไฟฟ้า / ฐานะพาหนะในครัวเรือน / ของใช้ในครัวเรือน

ขั้นตอนการสมัครและขอรับทุนเสมอภาค

- #### 1 การคัดกรองและรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
- #### 2 ประกาศชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคและรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
- #### 3 การจ่ายเงิน
- #### 4 การติดตามเงื่อนไขการให้เงินอุดหนุน

ใครบ้างที่จะร่วมสร้างฝันของนักเรียนทุนเสมอภาคให้เป็นจริง

- (1) ผู้อำนวยการโรงเรียน
- (2) ครูประจำชั้น
- (3) ผู้ปกครอง
- (4) คณะกรรมการสถานศึกษา
- (5) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย
 - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าว่าเขานาเบงงานหรือระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า



โรงเรียนสังกัด สพฐ. (SPP) | โรงเรียนสังกัด อปท. (LPP) | โรงเรียนสังกัด ทสจ. (LPP) | โรงเรียนสังกัด ทบ. (LPP)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1



Line official @cctthailand